



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง สำนักงาน ป.ป.ช.  
ตำแหน่งพนักงานสวัสดิการ

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง  
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง สำนักงาน ป.ป.ช.  
ตำแหน่งพนักงานสวัสดิการ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ  
ตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒๐ ราย ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล
๑๐๐๑	นางสาวอรสา สุระกา
๑๐๐๒	นางสาวเบญญาภา กุลปรียาพร
๑๐๐๓	นางสาวฉัตรวดี พรหมมีศรี
๑๐๐๔	นางสาวธิดา ศรีลาวัธ
๑๐๐๕	นางสาวพรพิมล ศรนรินทร์
๑๐๐๖	นางสาวรัตนภรณ์ ปานทอง
๑๐๐๗	นางสาวกาญจนา ด้วงนิล
๑๐๐๘	นายพิทักษ์ฉัตรทอง
๑๐๐๙	นางสาววราภรณ์ คณะวาปี
๑๐๑๐	นางกัญญ์ณัฐ อินทร์พรม
๑๐๑๑	นางสาววิลาวัลย์ เย็นกลม
๑๐๑๓	นางสาวนิตยา นามแก้ว
๑๐๑๔	นางสาวรุ่งกานต์ คุ่มม่วง
๑๐๑๕	นางสาวปรียากร เจริญสุข
๑๐๑๗	นางสาวเกศรา ช่างคำ
๑๐๑๘	นางสาวอัญชนก กลั่นสรระน้อย
๑๐๑๙	นางจินตนา สุวรรณบุผา
๑๐๒๐	นางสาวอรวรรณ ไกลถิ่น
๑๐๒๑	นางสาวอัจฉรา สุขสวัสดิ์
๑๐๒๒	นางสาวชนิตา ม่วงมงคล

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นนี้ ได้ตรวจและประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกกว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายวชิร สงบพันธ์)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ประธานอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง  
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล  
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง สำนักงาน ป.ป.ช.  
ตำแหน่งพนักงานสวัสดิการ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างได้ดำเนินการ  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งพนักงานสวัสดิการ  
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น  
ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ นั้น

คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ขอประกาศกำหนด  
วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง  
สำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งพนักงานสวัสดิการ ดังนี้

ก. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก	วิธีการคัดเลือก	หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๗ ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	<b>สอบปฏิบัติ</b> (๑๐๐ คะแนน) โดยจะประเมิน ผู้เข้ารับการคัดเลือกจากการบริการอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม และ <b>สอบสัมภาษณ์</b> (๑๐๐ คะแนน) โดยจะประเมิน ผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาความ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นและความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ ในเรื่องเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช. ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจาอุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพ เป็นต้น	ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการ คัดเลือกมารายงานตัว ณ สำนักบริหารงานบุคคล ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.



## ข. ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี ห้ามสวมกางเกงและรองเท้าแตะ สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ตคอปกสีสุภาพ และกางเกงขายาว (ห้ามสวมกางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกและบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันเวลาคัดเลือกด้วย หากไม่มีบัตรดังกล่าวในการเข้ารับการคัดเลือก กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการคัดเลือกอาจจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกก็ได้

๔. หากผู้ใดไปถึงสถานที่คัดเลือกภายหลังที่การคัดเลือกดำเนินการไปแล้ว ๓๐ นาที กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการคัดเลือกจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

๕. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการคัดเลือกโดยเคร่งครัด

๖. ห้ามใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในระหว่างดำเนินการคัดเลือกโดยเด็ดขาด

๗. เมื่ออยู่ในห้องคัดเลือก ห้ามสื่อสารหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการคัดเลือกอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องคัดเลือก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการคัดเลือก

๘. เมื่อออกจากห้องคัดเลือกไปแล้ว ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังคัดเลือกอยู่

๙. ผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตในการคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะตัดสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

๑๐. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ประธานอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ เป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของประธานอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายวชิร สงบพันธ์)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ประธานอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ